


คนแบบนี้มีมากมั๊ย?

นำเสนอเมื่อ : 8 พ.ค. 2552

อย่ามองเรื่อง " แนวความชอบ ในการดูภาพยนตร์ " ของคนอื่นเป็นเรื่องแปลก

ไม่นานมานี้ ผมได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งทาง MSN เป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยสนิทกันนะครับ และรู้จักกันทางเน็ตจากการเล่นเวปบอร์ดเวปหนึ่ง(ไม่ใช่PANTIP)จึงแอดมาคุยกัน

คุยกันมาได้ไม่นานมากครับ แต่เวลาแอดมาเจอกันที่ไรก็มีเรื่องคุยตลอด เพราะเค้าเป็นคนคุยเก่ง เหมือนเป็นพวกซีเหิงงนะ เวลาผมออนเอ็มเมื่อไร เค้าก็จะเคามาทักคุยเรื่องทั่วไปของเค้า คุยทีก็เป็นชม.จนผมต้องหาเรื่องหนีแบบถนอมน้ำใจตลอดโดยการอ้างว่าต้องไปกินข้าว จะนอนแล้ว หรือติดธุระ เพราะพี่แกเล่นหาเรื่องคุยได้ตลอด 24 ชม. เลย ผมก็แยมสิ >_< 

อีกอย่างผมก็ไม่รู้ข้อมูลของคนที่ผมคุยด้วยซะด้วยซ้ำ ปัจจุบันยังไม่รู้ว่าเค้าเป็นผู้ชายหรือหญิงเลย เพราะเค้าไม่เคยพิมพ์ ครับ หรือ ค่ะ ให้เห็นเลย สวนตัวก็ไมกลาถาม แต่เลาะเคามาได้ว่าอายุ 21 ปี จึงเรียกเค้าว่า พี่ มาตลอด

จนไม่นานมานี้ เค้าก็สรรหาเรื่องมาคุยกับผมนอกว่าด้วยเรื่อง “ ชอบดูหนังรีเปล่า ” เค้ามามาถามเรา เราก็บอกชอบ เพราะส่วนตัวเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้ว “ แล้วชอบดูหนังแนวไหนล่ะ?? ” จนถึงคำถามนี้ ผมก็ไม่รู้จะตอบเค้าไปยังไงดี เหมือนเค้าจะรุกร้าเรื่องส่วนตัวของผมซะแล้ว แต่ไหนๆก็ไหนๆ ผมก็บอกไปตรงๆว่า...

“ ผมชอบแนว....(หยุดพิมพ์ไปก่อนพักนึง เพราะเรียกไม่ถูกว่าแนวที่เราชอบมันเรียกว่าอะไร แต่ที่ใช้แนวที่พูดในบอร์ดPANTIPไปเลยละกัน) สัตว์กินคน อ่ะครับ ” พี่แกไม่พิมพ์ตอบมาพักนึง เหมือนงง

“ สัตว์กินคน???” อ่ะ...ว่าแล้ว ว่าพี่แกต้องงง ต้องมานั่งอธิบายอีกละสิเนี่ย ก็อธิบายเกี่ยวกับหนังสัตว์กินคนไป ว่าเป็นหนังประเภทที่มีสัตว์ประหลาดออกมากินคน เลือดสาด อ่ะไรทำนองนี้ ก็พิมพ์ๆไป พอให้พี่แกเข้าใจได้ว่า หนังแนวนี้มันเป็นยังไง...

“ ไม่นึกเลยนะว่า น้องปอมเป็นคนชาติส ” หลังจากอ่านประโยคนี้ผมงงเลยอะ....คือ ผมไม่ชอบให้ใครมองผมว่าเป็นคนชาติสอะ มันดูเหมือนกับการแสดงวาบुकคลที่พูดกับเราเห็นว่าเราเป็นคนโรคจิตไปอะ...

ก็เถียงพี่เค้าไปว่าผมไม่ได้ชาติส แคชอบเห็นฉากอย่างนั้นนิดหน่อย มันก็เหมือนกับถ้าเป็นคนชอบดูคนสวยๆใช้ไหมหละ เวลาเห็นก็มีความสุข ยิ้ม จินตนาการไปต่างๆนาๆ...เพียงแต่ผมเปลี่ยนจากคนสวยๆเป็น สัตว์กินคน เอง อย่าพูดว่าผมเป็นคนชาติส โรคจิต อ่ะไรงั้นสิ ผมไม่ชอบ เพื่อนผม ผมยังห้ามเค้าพูดเลย

“ไม่นึกเลยนะ ว่าน้องปอมรสนิยมต่ำเจ๊.. ” พอมาถึงประโยคนี้ผมฉุนเลยครับ
มีสิทธิอะไรมาว่าผมรสนิยมต่ำ ปกติผมเป็นคนใจเย็น และ สุขุม มากๆครับ
ไม่ค่อยจะมีใครเห็นคนตาใครมาก่อน แต่ด้วยคำนี้ ผมเถียง(เชิงด่ากลับ)กับเคอะครับ
เป็นการเถียงกันที่นานพอสมควรเลยทีเดียว สรุปใจความได้ว่า เค่าเป็นคนชอบดูหนังรัก หนึ่งเหงา
แล้วมีอคติว่าพวกที่ชอบดูหนังแนวเลือดๆโหดๆเป็นพวกชาติรสนิยมต่ำ คุ้ยๆสืบๆไปก็รู้ว่าพี่แกเป็นคุณหนู
และมองโลกในแง่ที่แคบมากๆ 😏

ผมเถียงอะไรไปบ้างก็ไม่รู้ เพียงแต่ผมไม่ชอบให้ใครมาดูถูกผมเรื่องรสนิยมการดูหนัง ผมชอบของผม
และผมไม่รู้หรือกว่าใครเป็นคนดีตราวคนชอบดูหนังแนวนี้เป็นคนปกติ ชอบแนวนี้เป็นคนชั้นสูง ชอบแนวนี้เป็น
ปลาๆๆ...

พิมพ์จนเหนื่อย(พิมพ์แบบไม่มองหน้าจอคอมเลย) ชักพักก็กดปิดหน้าต่างเอ็ม
แล้วกดให้เมลนั้นไม่สามารถเห็นเราในขณะที่เราออนไลน์เสียเลย แล้วก็กดลบเมลเค่าทิ้งไปเลย มันรู้สึกฉุน
และไม่ไหวมากนะครับเวลามีคนมาดูถูก และคนที่พูดทำเหมือนตัวเองสูงส่งมากๆอะ...

ผมจึงอยากบอกเพื่อนๆว่า อย่ามองคนที่ชอบดูหนังแนวแปลกๆว่าเป็นคนแปลกเลยครับ
เค่าก็คนธรรมดาเดินดินเหมือนพวกคุณ คนเราหนะ ไม่มีใครชอบเหมือนกันหรอกครับ

ผมไม่เคยรู้สึกผิดนะครับ ที่ผมชอบภาพยนตร์เกี่ยวกับ “ สัตว์กินคน ” ผมดูแล้วมีความสุข ผมก็ดู....